

NGÀNH THUẾ THÁI BÌNH

75 năm xây dựng và trưởng thành

Ngày 10/9/1945, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Võ Nguyên Giáp đã thay mặt Chủ tịch Chính phủ lâm thời ký Sắc lệnh số 27 lập ra Sở Thuế quan và thuế gián thu. Đây là dấu mốc quan trọng, đặt nền móng cho sự ra đời, trưởng thành và phát triển của ngành Thuế Việt Nam. Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Thuế Thái Bình cùng với ngành Thuế cả nước đã từng bước lớn mạnh, luôn làm trọn trách nhiệm trong việc động viên các nguồn lực tài chính phục vụ các cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.



Các đơn vị thuộc ngành Thuế Thái Bình ký giao ước thi đua năm 2020.

Tự hào truyền thống ngành Thuế

Trong những năm đầu mới thành lập (1945 - 1950), Ty sở Thuế trực thu Thái Bình trực thuộc Ủy ban hành chính lâm thời với nhiệm vụ là tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia tích cực các phong trào "Tuần lễ

vàng và quỹ độc lập", đóng góp quỹ kháng chiến..., tổ chức thu các thuế để động viên những người ở hậu phương đóng góp tiền của vào công cuộc kháng chiến. Chỉ trong một thời gian ngắn nhân dân Thái Bình đã đóng góp 370 lạng vàng, 60kg bạc và nhiều tiền mặt cho quỹ ngân sách. Đây là nguồn lực

tài chính ban đầu vô cùng quan trọng, không chỉ giúp tinh thần quyết được những khó khăn trước mắt cho sự vận hành của bộ máy chính quyền còn non trẻ mới được thành lập mà còn góp phần chi viện cho kháng chiến chống thực dân Pháp. Năm 1951, Chi sở Thuế vụ trực thuộc Ủy ban hành chính

được thành lập và bắt đầu thực hiện chính sách thuế nông nghiệp. Trong năm đầu thực hiện, toàn tỉnh Thái Bình đã thu 10.000 tấn thóc thuế và đến năm 1953 thu được 21.800 tấn thóc thuế. Những kết quả đạt được của công tác thuế thời kỳ này rất đáng khích lệ, góp phần tăng thu cho ngân sách, ổn định tiền tệ giá cả, bảo đảm đời sống cán bộ, bộ đội, phục vụ đặc biệt cho nhu cầu kháng chiến, góp phần đáng kể vào sự nghiệp giải phóng hoàn toàn Thái Bình vào tháng 6/1954.

Bước sang giai đoạn 1954 - 1960, Tỉnh ủy, Ủy ban hành chính tỉnh Thái Bình đã kiện toàn một bước về tổ chức thu thuế công thương nghiệp, tăng cường số lượng cán bộ thuế từ bộ đội và cán bộ miền Nam tập kết ra Bắc. Một số nguồn thu quan trọng đã được quản lý thu hiệu quả. Vì vậy, chỉ trong 5 năm (1956 - 1959), Thái Bình đã đóng góp cho ngân sách

trung ương 44,5 triệu đồng, chiếm 57,6% tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Cuối năm 1960, Chi sở Thuế vụ sáp nhập và trở thành một phòng của Ty Tài chính. Đến tháng 10/1990, Cục Thuế tỉnh Thái Bình được thành lập theo Quyết định số 314/TC/QĐ-TCCB, ngày 21/8/1990 của Bộ trưởng Bộ Tài chính trên cơ sở hợp nhất ba tổ chức thu (thu quốc doanh, thuế nông nghiệp và thuế công thương nghiệp), với cơ cấu tổ chức bộ máy gồm 8 chi cục thuế huyện, thị xã và 10 phòng chức năng thuộc Văn phòng Cục Thuế tỉnh. Thời gian đầu, toàn ngành có hơn 400 cán bộ, công chức nhưng chỉ có 8% trình độ đại học, 40% trình độ trung cấp, còn lại là sơ cấp và nhân viên thuế khác. Sau nhiều lần điều chỉnh cơ cấu tổ chức, đến nay tổ chức bộ máy của Cục Thuế tỉnh từng bước được kiện toàn theo mô hình chức năng gồm 12 phòng chuyên môn và 5 chi cục thuế các huyện, khu vực trực thuộc với tổng số 441 công chức và người lao động, trong đó 96,4% công chức và người lao động có trình độ đại học và trên đại học.

Minh bạch - chuyên nghiệp - liêm chính - đổi mới

Với phương châm hoạt động của toàn ngành đó là "Minh bạch - chuyên nghiệp - liêm chính - đổi mới", từ khi thành lập đến nay, ngành Thuế Thái Bình đã nỗ lực không ngừng, bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh để có những giải pháp thu kịp thời các khoản ngân hàng, kho

sách nhà nước, từ đó tạo động lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, đưa tỉnh ngày càng phát triển vững chắc. Xác định công tác tuyên truyền, hỗ trợ có vai trò quan trọng đối với công tác quản lý thuế nên từ Văn phòng Cục đến chi cục thuế các huyện và khu vực đều hình thành mạng lưới tuyên truyền, hỗ trợ tích cực các chính sách thuế cho người nộp thuế bằng nhiều phương thức như: điện tử, hội nghị đối thoại doanh nghiệp được tổ chức định kỳ hàng quý, tuần lễ lắng nghe ý kiến người nộp thuế... Ngoài ra, hàng năm ngành Thuế Thái Bình còn tổ chức hội nghị tuyên dương người nộp thuế, qua đó động viên và khen thưởng kịp thời các doanh nghiệp, hộ kinh doanh có thành tích tiêu biểu trong thu hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà nước. Công tác thanh tra, kiểm tra cũng được ngành Thuế Thái Bình tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Trung bình hàng năm, toàn ngành thực hiện thanh tra và thanh tra tại trụ sở người nộp thuế từ 10 - 15% tổng số các đơn vị đang hoạt động, qua đó đã phát hiện tăng thu cho ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng. Bên cạnh đó, ngành Thuế Thái Bình còn quan tâm chỉ đạo công tác quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế; thực hiện nghiêm túc quy trình quản lý và cưỡng chế với số thu năm sau cao hơn năm trước. Nếu năm 1991 số thu chỉ đạt 68,2 tỷ đồng, đạt 120,3% dự toán thì đến năm 2002 số thu đạt 199,3 tỷ đồng, đạt 159,4%

bạc; định chỉ sử dụng hóa đơn; thu qua bên thứ 3; thu bù trừ thông qua hoàn thuế; phối hợp với cơ quan Công an để thu nợ thuế... Công tác kê khai và kế toán thuế cũng từng bước được đổi mới, tạo sự phát triển đột phá của ngành Thuế Thái Bình trong việc quản lý cơ sở dữ liệu về người nộp thuế. Thay bằng việc tính thuế và thông báo nộp thuế như trước đây, giờ đây bộ phận kê khai và kế toán thuế quản lý, xử lý toàn bộ dữ liệu của ngành về người nộp thuế và kết nối trao đổi thông tin với các ngành Kho bạc, Ngân hàng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính...; đồng thời, tích cực hỗ trợ người nộp thuế khai thuế qua mạng và nộp thuế điện tử. Đến hết năm 2019, toàn tỉnh có 99,1% người nộp thuế thực hiện kê khai thuế điện tử; 99,4% doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử với cơ quan thuế và với ngân hàng thương mại. Công tác cải cách thủ tục hành chính thuế và hiện đại hóa công tác quản lý đã rút ngắn số giờ nộp thuế của doanh nghiệp từ 537 giờ/năm xuống còn 117 giờ/năm. Với nỗ lực, quyết tâm của các thế hệ cán bộ, công chức, ngành Thuế Thái Bình đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật. Giai đoạn 1990 - 2020, ngành Thuế Thái Bình luôn hoàn thành xuất sắc dự toán thu ngân sách nhà nước với số thu năm sau cao hơn năm trước. Nếu năm 1991 số thu chỉ đạt 68,2 tỷ đồng, đạt 120,3% dự toán thì đến năm 2002 số thu đạt 199,3 tỷ đồng, đạt 159,4%

dự toán, tăng gấp 3 lần so với năm 1991. Giai đoạn 2011 - 2015, tổng thu đạt 16.164,9 tỷ đồng, đạt bình quân 139,1%/năm dự toán Bộ Tài chính; đặc biệt, năm 2013 đã vượt ngưỡng 3.000 tỷ đồng, về đích trước thời hạn 2 năm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII đề ra và năm 2014 là một trong những tỉnh đứng top đầu của cả nước về tỷ lệ vượt cao so với dự toán. Đến giai đoạn 2016 - 2020, tổng thu ước thực hiện đạt 37.442,7 tỷ đồng; trong đó năm 2016, tổng thu đạt trên 8.000 tỷ đồng, đạt mục tiêu phấn đấu cuối nhiệm kỳ ngay từ năm thứ nhất theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đề ra; năm 2019 số thu từ nội bộ nền kinh tế đạt trên 8.500 tỷ đồng, vượt 35% dự toán với tất cả các đơn vị, địa phương đều vượt dự toán được giao. Nhìn lại chặng đường 75 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Thuế Thái Bình luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, liên tục đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc, được Bộ Tài chính, UBND tỉnh tặng cờ thi đua; nhiều tập thể, cá nhân trong ngành được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế, UBND tỉnh tặng Huân chương Lao động, bằng khen, giấy khen về thành tích xuất sắc trong công tác thu ngân sách. Những thành tích đó đã góp phần không nhỏ vào công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa quê hương và tổ thành thêm truyền thống vẻ vang của ngành Thuế Việt Nam.

CỤC THUẾ THÁI BÌNH

Xây vững nền móng cho thương mại, dịch vụ phát triển



Dịch vụ tài chính đa dạng góp phần hỗ trợ hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển.

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ của tỉnh những năm qua có tốc độ tăng trưởng mạnh đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển. Có được điều đó phải kể đến những cơ chế, chính sách, sự đầu tư trọng điểm tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, hấp dẫn và lành mạnh của các cấp, các ngành. Sau nhiều năm hoạt động kinh doanh ở các tỉnh phía Nam và khu vực Tây Bắc, giữa năm 2019, ông Phan Minh Diệp quyết định đầu tư dịch vụ chế biến nông sản và kinh doanh thực phẩm về Thái Bình. Ông Diệp chia sẻ: Vài năm trở lại đây, hàng thương mại của tỉnh như hệ thống chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, viễn thông, internet... ngày càng đổi mới, thu nhập của người dân không ngừng được nâng lên là điều kiện thuận lợi cho hoạt động kinh doanh dịch vụ phát triển. Chính vì vậy, chúng tôi mạnh dạn

đầu tư về quê. Khởi đầu với 1 cơ sở kinh doanh Lạc Vượng tại thành phố Thái Bình, đến nay chúng tôi đã phát triển được chuỗi 4 cơ sở kinh doanh tại thành phố Thái Bình, huyện Vũ Thư và 70 đại lý tại các huyện trên địa bàn tỉnh. Nhận định về môi trường kinh doanh của ông Diệp cũng là cảm nhận của nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh, bởi toàn tỉnh hiện có 218 chợ dân sinh gồm 4 chợ hạng I, 38 chợ hạng II, 176 chợ hạng III. Từ nguồn ngân sách nhà nước và xã hội hóa nguồn lực đầu tư, các chợ đều được quy hoạch, cải tạo, nâng cấp và xây mới. Đây chính là mạng lưới phân phối, lưu thông hàng hóa chủ lực thu hút hàng nghìn tiểu thương vào kinh doanh và phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân. Những năm qua, Sở Công Thương phối hợp với các sở, ngành chức năng, các huyện, thành phố xúc tiến đầu tư, thu hút các doanh nghiệp phát triển hạ

tầng thương mại hiện đại, tiêu dùng thông minh. Đến nay đã có 12 siêu thị và 1 trung tâm thương mại đạt chuẩn theo quy định được đầu tư xây dựng đưa vào hoạt động góp phần làm đẹp diện mạo cảnh quan đô thị, thay đổi thói quen mua sắm của người dân. Ông Trần Huy Quân, Giám đốc Sở Công Thương cho biết: Để thúc đẩy thương mại, dịch vụ phát triển, ngành Công Thương đã đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính thu hút đầu tư trong lĩnh vực thương mại và phối hợp với các cơ quan chức năng làm tốt công tác quản lý thị trường, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp, người dân kinh doanh hiệu quả. Từ năm 2016 đến nay, Sở Công Thương đã tổ chức thành công 7 kỳ hội chợ triển lãm; hỗ trợ hàng nghìn lượt doanh nghiệp của tỉnh tham gia hội chợ ở các tỉnh, thành phố trong cả nước và thành ngoài góp phần quảng bá, giới thiệu

tiềm năng, thế mạnh, một số sản phẩm tiêu biểu của tỉnh. Đây cũng là cơ hội để các đơn vị, doanh nghiệp tiếp cận được một số đối tác nước ngoài và ký kết nhiều đơn hàng xuất khẩu. Tỉnh hình sản xuất, thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp được quảng bá rộng rãi một cách nhanh chóng cho khách hàng và các cổ đông trên sàn chứng khoán theo dõi kịp thời. Nhờ đó, doanh nghiệp duy trì được dòng vốn đầu tư, đơn hàng sản xuất, xuất khẩu phong phú. Có thể khẳng định, những năm qua, không gian phát triển thương mại, dịch vụ của tỉnh không ngừng được mở rộng, môi trường đầu tư rất thoải mái, rõ rệt và giá trị lĩnh vực thương mại, dịch vụ tăng trưởng nhanh. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ trong 5 năm (2016 - 2020) ước đạt 201.972 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 10,9%/năm; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 7.955 triệu USD, tăng bình quân 9,43%/năm; tổng kim ngạch nhập khẩu 5 năm ước đạt 7.170,6 triệu USD, tăng bình quân 8,27%/năm. Mặc dù chịu sự ép do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng năm 2020, ngành Công Thương phấn đấu tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 48.744 tỷ đồng. Thương mại, dịch vụ của tỉnh đi lên trên nền móng vững chắc trong 5 năm qua chính là cơ sở cho kỳ vọng lĩnh vực này sẽ phát triển hơn trong giai đoạn 2020 - 2025. Và mục tiêu của ngành Công Thương để ra đến năm 2025: tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 91.281 tỷ đồng, tăng bình quân 13,4%/năm; kim ngạch xuất khẩu đạt 3.224 triệu USD, tăng bình quân 10%/năm; kim ngạch nhập khẩu đạt 2.857,7 triệu USD, tăng bình quân 9,9%/năm không bằng là đích xa vời.

ng nghiệp Nguyễn Đức Cảnh, thành phố Thái Bình) cho biết: Nhờ kênh thương mại điện tử, doanh nghiệp đã tiếp cận được một số đối tác nước ngoài và ký kết nhiều đơn hàng xuất khẩu. Tình hình sản xuất, thương hiệu, sản phẩm của doanh nghiệp được quảng bá rộng rãi một cách nhanh chóng cho khách hàng và các cổ đông trên sàn chứng khoán theo dõi kịp thời. Nhờ đó, doanh nghiệp duy trì được dòng vốn đầu tư, đơn hàng sản xuất, xuất khẩu phong phú. Có thể khẳng định, những năm qua, không gian phát triển thương mại, dịch vụ của tỉnh không ngừng được mở rộng, môi trường đầu tư rất thoải mái, rõ rệt và giá trị lĩnh vực thương mại, dịch vụ tăng trưởng nhanh. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ trong 5 năm (2016 - 2020) ước đạt 201.972 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân 10,9%/năm; tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 7.955 triệu USD, tăng bình quân 9,43%/năm; tổng kim ngạch nhập khẩu 5 năm ước đạt 7.170,6 triệu USD, tăng bình quân 8,27%/năm. Mặc dù chịu sự ép do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng năm 2020, ngành Công Thương phấn đấu tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 48.744 tỷ đồng. Thương mại, dịch vụ của tỉnh đi lên trên nền móng vững chắc trong 5 năm qua chính là cơ sở cho kỳ vọng lĩnh vực này sẽ phát triển hơn trong giai đoạn 2020 - 2025. Và mục tiêu của ngành Công Thương để ra đến năm 2025: tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 91.281 tỷ đồng, tăng bình quân 13,4%/năm; kim ngạch xuất khẩu đạt 3.224 triệu USD, tăng bình quân 10%/năm; kim ngạch nhập khẩu đạt 2.857,7 triệu USD, tăng bình quân 9,9%/năm không bằng là đích xa vời.

KHẮC ĐUẨN

CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU ĐẠI ĐỒNG

Gắn sản xuất với bảo vệ môi trường

Với ngành nghề sản xuất chính là may mặc, những năm qua, Công ty Cổ phần May xuất khẩu Đại Đồng (Đông Hưng) luôn chú trọng phát triển sản xuất đi đôi với bảo vệ môi trường (BVMT), qua đó khẳng định uy tín và thương hiệu trên thị trường. Thành lập năm 2009, chuyên sản xuất, gia công các sản phẩm may mặc như áo jacket, áo khoác lông vũ, quần short, xuất khẩu vào thị trường Mỹ, EU, Hàn Quốc, Công ty hiện có gần 900 lao động, trong đó 85% là nữ, 100% lao động được tham gia BHYT, BHXH, bảo hiểm thất nghiệp. Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng Công ty vẫn có năng suất sản xuất, kinh doanh. Ông Bùi Đức Đăng, Giám đốc Công ty cho biết: 8 tháng đầu năm 2020, thu nhập của người lao động đạt 5 - 6 triệu đồng/tháng, giảm 10 - 15% so với cùng kỳ năm 2019. Cùng với hoạt động sản xuất, kinh doanh, Công ty luôn chú trọng công tác BVMT. Từ khi thành lập đến nay, Công ty luôn tích cực hưởng ứng các hoạt động BVMT. Đồng thời, triển khai áp dụng hệ thống quản lý môi trường thông

qua các giải pháp sản xuất sạch hơn, áp dụng các biện pháp khống chế bụi, xây dựng hệ thống nước thải sinh hoạt. Đầu tư hệ thống làm mát bằng hơi nước, phục vụ nhu cầu làm mát vào mùa hè tại các chuyên sản xuất. Công ty duy trì 4 lần/năm quan trắc đánh giá tác động môi trường, kịp thời có phương án khắc phục sửa chữa, nâng cấp bảo đảm các sản phẩm đạt tiêu chuẩn về sinh môi trường. Mặc dù hoạt động xen lẫn trong khu dân cư nhưng hệ thống sản xuất kín, bảo đảm an toàn, chưa xảy ra sự cố về môi trường, không ảnh hưởng đến môi trường xung quanh. Đối với lượng nước thải sinh hoạt khoảng 30m³/ngày, Công ty đã đầu tư hệ thống xử lý nước thải hiện đại với công suất 50m³/ngày. Bên cạnh đó, Công ty còn quan tâm đào tạo, tập huấn và tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công nhân về BVMT. Thường xuyên tổ chức trồng và chăm sóc cây xanh trong khuôn viên nhà máy, hàng tuần kết thúc ca làm việc phải tổng vệ sinh toàn khu vực nhà máy. Chị Hoàng Thị Hồng, xã Đông Phương (Đông Hưng) có hơn 10 năm gắn

bó với Công ty chia sẻ: Nếu như trước đây chúng tôi phải làm việc trong điều kiện nóng bức, nhà xưởng bẩn thì nay nhà xưởng đã thông thoáng, sạch sẽ hơn rất nhiều. Cảnh quan xung quanh nhà máy cũng được chăm sóc, dọn dẹp thường xuyên. Ngoài ra, nhiều trang thiết bị mới, hiện đại được đầu tư và cải tiến đã hạn chế được ô nhiễm bụi trong quá trình làm việc tại xưởng nên tôi rất yên tâm làm việc. Anh Trần Văn Toàn, xã Đông Sơn (Đông Hưng) cho biết: Đây là nơi có điều kiện và môi trường làm việc tốt, lại gần nhà nên tôi xác định sẽ gắn bó lâu dài với Công ty. Không gian làm việc được trang bị hệ thống làm mát bằng hơi nước giúp công nhân có cảm giác như đang ngồi trong phòng điều hòa. Hơn nữa, tại mỗi chuyên sản xuất đều có công nhân vệ sinh môi trường quét dọn thường xuyên nên môi trường rất trong lành. Việc đầu tư cho công tác BVMT đã góp phần quan trọng nâng cao sức cạnh tranh sản phẩm của Công ty Cổ phần May xuất khẩu Đại Đồng trong quá trình hội nhập quốc tế.

MINH NGUYỆT



Các chuyên sản xuất thường xuyên được công nhân vệ sinh sạch sẽ.